

Tạo nền tảng phòng thủ vững chắc từ thời bình

(tiếp theo trang 1)

Cùng với công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực huấn luyện, chủ động xây dựng các công trình phục vụ diễn tập bảo đảm sát thực tế chiến đấu và phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hàng chục nghìn ngày công xây dựng hệ thống công sự trận địa, hầm hào, thiết bị mục tiêu... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cá trước, trong và sau diễn tập.

Diễn tập KVPT tỉnh năm nay được tỉnh tổ chức với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng



Dân quân cơ động địa phương vận chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho các trận địa.

thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu".

Thực binh sát, đúng với tình hình thực tế

Theo đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Cơ chế "Đảng lãnh đạo" đã được thể hiện sinh động,

làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Các hội nghị vận hành cơ chế đã diễn ra đúng thời gian, chương trình, nội dung phù hợp, ngắn gọn; các đồng chí chủ trì điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhất là đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng, kịp thời trong từng giai đoạn.

Không chỉ trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành tham gia diễn tập còn thể hiện tốt phần thực binh. Đối với thực binh xử trí tình huống A2 giải tán biểu tình, dẹp trừ bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ: các bộ phận đã phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, sát thực tế thể hiện rõ sự khồn kham, quyết liệt, linh hoạt của các lực lượng tuyên truyền, vận động,

thực hành xử trí các tình huống. Qua diễn tập khẳng định trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng xử lý các tình huống về an ninh trật tự tại địa phương của Công an tỉnh. Đối với phần thực binh của LLVT tỉnh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, đổ bộ đường biển, các lực lượng tham gia đã vận dụng tốt các tư thế, động tác kỹ, chiến thuật trên chiến trường, sử dụng thành thạo các loại hỏa lực có trong biên chế; hành động các mũi, hướng tiến công và hành động của người chỉ huy, chiến sĩ phân đội được thể hiện rõ nét, bảo đảm đúng nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật, an toàn tuyệt đối...

Thực tiếp theo dõi, chỉ đạo rút kinh nghiệm các nội dung diễn tập KVPT tỉnh, Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 khẳng định: Diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2019 đã thành công cả về lý luận và thực tiễn, trong đó có nhiều kinh nghiệm quý để Thái Bình vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành và thực hành diễn tập KVPT tỉnh. Đây cũng là cơ sở xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng để xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, liên vùng trên địa bàn Quân khu 3 ngay từ thời bình theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

VŨ THƯ Sẵn sàng khai hội chùa Keo

Trong 2 kỳ lễ hội chùa Keo, lễ hội thu được coi là lễ hội chính trong năm, thu hút lượng khách tham dự lớn. Lễ hội thu chùa Keo năm nay diễn ra từ ngày 8 - 13/10 (10/9 - 15/9 năm Kỷ Hợi). Hiện, huyện Vũ Thư và Ban tổ chức lễ hội chùa Keo đã chủ động chuẩn bị sớm, đồng bộ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng khai hội.

Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay có hoạt động tế lễ, rước kiệu đức Thánh Dương Không Lộ, người có công xây dựng chùa Keo (cứ 3 năm một lần mới có hoạt động này trong lễ hội); hai ngày chính hội (ngày 14 và 15/9 âm lịch) trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến lượng khách tham dự lễ hội rất đông, đặc biệt để xây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng khu vực lễ hội. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự phục vụ lễ hội thu chùa Keo năm 2019 cho biết: Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp với Công an tỉnh và công an 7 xã liên quan xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, phân công lực lượng triển khai công tác phòng, chống cháy, nổ, đấu tranh với các đối tượng tội phạm lợi dụng lễ hội để thực hiện trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành khát, tap giáo. Đặc biệt, huyện triển khai phương án phân luồng giao thông, phân công lực lượng làm công tác an ninh dọc tuyến đường DT.463 từ thị trấn Vũ Thư về chùa Keo nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc nhiều giờ tại khu vực chùa Keo như các năm trước. Tăng cường an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại bến đò các xã Duy Nhất, Vũ Đoài, Hồng Phong để bảo đảm an toàn cho du khách tỉnh ngoài về dự lễ hội. Lễ hội này, Công an huyện phối hợp với UBND xã Duy Nhất, Vũ Tiến tăng cường quản lý các đối tượng hành khát và tâm thần, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn hình ảnh văn minh của lễ hội chùa Keo.

Đồng chí Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Keo cho biết: Ban tổ chức lễ hội chùa Keo đã thành lập 8 tiểu ban phục vụ lễ hội;

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban tổ chức lễ hội, đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội thu chùa Keo. Giữ gìn các nghi thức, hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống chính là gìn giữ "linh hồn" của chùa Keo. Vì vậy, Tiểu ban nội dung, khánh tiết đã xây dựng kịch bản nội dung, chương trình lễ hội với các hoạt động tế lễ, rước kiệu đức Thánh bảo đảm trang nghiêm; phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cổ truyền đặc sắc trong 5 ngày hội như hát du thuyền, thi thả trâu cánh phượng, biểu diễn võ thuật, leo cầu ngo, bắt vịt... Riêng ngày 13/9 âm lịch là ngày đại lễ tuần bách nhật của đức Thánh Dương Không Lộ sẽ nghĩ các hoạt động văn nghệ.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Keo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm trông giữ xe, hạn chế tối đa tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ trông coi xe; ký cam kết với 100% các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại lễ hội bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiểu ban vệ sinh môi trường đã xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại lễ hội và tăng cường tuyên truyền để du khách nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan chung. Tiểu ban y tế đã phân công đội ngũ bác sĩ, y tá trực thường xuyên và chủ động sẵn cơ số thuốc để có thể điều trị, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân và du khách về dự lễ hội. Huyện kiên quyết xử lý một số cá nhân lợi dụng để thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, trộm lợi tại lễ hội chùa Keo. Công tác đón tiếp cũng được đội ngũ lễ tân chuẩn bị sẵn sàng nhằm tạo thuận lợi cho du khách khi về dự lễ hội và xây dựng hình ảnh lễ hội chùa Keo văn minh trong lòng du khách.

QUỲNH LƯU



Du khách trải hội chùa Keo.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh



Nội dung diễn tập đã bám sát phương châm "Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm" và tổ chức chặt chẽ, khoa học, có chất lượng. Đây là những bài học kinh nghiệm, là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND,

UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh



Thông qua diễn tập KVPT năm nay, giúp cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ Công an tỉnh có được những kinh nghiệm giải quyết các vụ việc có liên quan đến tuần

hành biểu tình để có những giải pháp tối ưu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống trong tình hình mới; đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ngay từ cơ sở không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Ông Bùi Xuân Cử, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)



Được tham gia diễn tập bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi được nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của một công dân, ngư dân với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng đối với đất nước mà cũng chính là bảo vệ ngư trường truyền thống của ông cha - nơi mà chúng tôi vẫn hằng ngày vươn khơi, bám biển. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng bảo vệ vùng biển quê hương, quyết tâm làm giàu từ biển.

TÁT ĐẠT

Lỗ hổng lớn trong đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ

Có rất nhiều các lớp đào tạo liên kết từ trình độ trung cấp đến đại học được mở tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) ở Thái Bình. Các lớp này mở tràn lan, có nhiều dấu hiệu buông lỏng quản lý. Vậy thực tế loại hình đào tạo này hoạt động như thế nào, chất lượng đào tạo ra sao, có hay không hiện tượng "thả nổi" trong đào tạo.

Kỳ I: Cuộc chạy đua bằng cấp

Không cần học ở trường chính, thời gian học được tự vấn là linh hoạt khiến nhiều người chọn trung tâm GDNN - GDTX ngay trên địa bàn sinh sống để học lớp đại học liên thông, văn bằng 2, mục đích là nâng chuẩn bằng cấp.

Mấy ngày nay, nhiều thầy cô giáo tại một số trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Đông Hưng nhận nhập chuẩn bị hồ sơ để đăng ký lớp học liên thông đại học do Trường Đại học Thái Nguyên liên kết với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đông Hưng tổ chức. Cô giáo N.T.H, hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn huyện Đông Hưng chia sẻ: Mọi năm thì Trung tâm GDNN - GDTX có gửi công văn về trường bằng

2 hình thức đó là công văn bằng giấy gửi đến trường và công văn qua hòm thư điện tử. Năm nay, do nắm được thông tin Trung tâm sắp có lớp đào tạo liên thông đại học, một số cô giáo trong trường xin đi học để nâng chuẩn. Thời gian học của lớp này vào thứ bảy và chủ nhật nên nhà trường có thể sắp xếp, bố trí giáo viên, tạo điều kiện để các cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đợt này nhà trường có 8 cô đăng ký đi học tại Trung tâm và đang làm hồ sơ. Trao đổi với chúng tôi, 1 trong số 8 cô chia sẻ: Tôi dạy ở trường theo diện hợp đồng đóng bảo hiểm được 26 năm rồi, đợt này tôi xin đi học để nâng chuẩn bằng cấp, đủ điều kiện khi có chỉ tiêu thì tuyển hay xét tuyển biên chế. Hơn nữa học ở đây vừa

gần nhà, vừa gần trường nên tiện hơn nhiều so với về thành phố học. Theo lời các cô giáo, chúng tôi tìm đến Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đông Hưng. Tiếp và làm việc với chúng tôi là chị tên H, còn khá trẻ, là cán bộ của Trung tâm. Sau vài ba câu hỏi qua lại, chị H hướng dẫn cho chúng tôi làm hồ sơ đăng ký, khi nào học thì trường đại học sẽ báo lại.

Còn tại huyện Quỳnh Phụ, số lượng giáo viên có nhu cầu học liên thông lên đại học khá cao. Trong vai giáo viên tiểu học đang có nhu cầu học liên thông lên đại học, chúng tôi đã tiếp cận với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Quỳnh Phụ. Sau khi nghe tôi bày tỏ nguyện vọng, vị cán bộ đào tạo của Trung tâm này nói: "Sao em đến đăng ký muộn vậy, thứ bảy vừa rồi (tức là

ngày 21/9) gần 130 thầy cô thuê xe ra Đại học Hải Phòng để thi đầu vào rồi. Nhưng để anh gọi cho chị này xem trường hợp của em thế nào".

Theo điều tra của phóng viên, hiện nay, ngoài Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư thì 7 trung tâm GDNN - GDTX của các huyện, thành phố còn lại đều có những lớp đào tạo đại học liên thông và văn bằng 2. Tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thái Thụy, một cán bộ của Trung tâm cho chúng tôi biết lớp đại học tiểu học hiện đã học được vài tuần rồi, sau đó bảo tôi cứ nộp hồ sơ, có lớp mới thì sẽ thông báo lại. Cũng theo lời của cán bộ này, số người có nhu cầu muốn đăng ký học đợt tới cũng lên tới trên dưới 20 thầy cô giáo rồi. Sau đó, phát cho

tôi một bộ hồ sơ có ghi tên và logo của Trường Đại học Hải Phòng gồm phiếu đăng ký tuyển sinh; đồng thời đưa cho tôi một bộ hồ sơ hoàn thiện của một cô giáo dạy tại trường tiểu học trên địa bàn huyện để hướng dẫn tôi cách ghi những thông tin trong hồ sơ. Để khẳng định lớp đại học tiểu học này đã học thật hay chưa, tôi đi liên hệ với thầy C, hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện. Thấy C chia sẻ: Hiện trường tôi đang có 6 thầy cô giáo học lớp đại học tiểu học ngay tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thái Thụy. Các thầy cô học từ đợt hè, tình hình giờ cũng được mấy tuần rồi. Cô giáo A, hiệu trưởng một trường tiểu học khác cũng tâm sự: Trường chỉ còn 4 thầy cô giáo có trình độ cao đẳng. Hiện nay, cả 4 thầy cô giáo này cũng đang đi học lớp đại học tiểu học do trường đại học liên kết với Trung tâm GDNN - GDTX huyện và học ngay tại trung tâm.

Để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cùng với việc học liên thông lên đại học, văn bằng 2, số lượng giáo viên có nhu cầu học và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cũng rất lớn. Theo thống kê, năm 2018, tổng số hồ sơ để nghị xét thăng hạng là 1.400 hồ sơ, trong đó bậc học mầm non có 387 hồ sơ, cấp tiểu học có 409 hồ sơ, cấp THCS có 290 hồ sơ và cấp THPT là 314 hồ sơ. Qua thẩm định, ngày

10/6/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 1.198 viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Đến tháng 7/2019, có 441 giáo viên mầm non và tiểu học tham gia kỳ thi sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Cô T.A.N, giáo viên phụ trách một trường THCS trên địa bàn thành phố chia sẻ: Sau khi được hiệu trưởng thông báo để đủ điều kiện thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên ngoài có bằng đại học cần phải có các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Thấy đồng nghiệp rủ nhau đi học nhiều quá, sốt ruột tôi cũng

đăng ký để được cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ.

Không chỉ riêng khối ngành sư phạm, những người làm trong khối ngành sức khỏe cũng có nhu cầu đi học liên thông rất lớn. Tại Thái Bình, hàng năm, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình được phép mở các lớp liên thông đại học và số lượng học viên cũng khá cao. Bên cạnh 2 cơ sở uy tín này, hiện nay, cũng có một số cơ sở giáo dục của địa phương khác về Thái Bình để liên kết mở lớp liên thông. Tại Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Thái Bình, một cán bộ tên T cho biết: Trường Đại học Trưng Vương (có địa chỉ tại Vinh Phúc) đang có

lớp tuyển sinh đại học điều dưỡng liên thông tổ chức học tại Trung tâm, tuy nhiên học viên phải liên lạc trước để thi đầu vào. Hiện nay, Trung tâm đã có gần 30 người đăng ký. Chị H, hiện đang làm tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Thái Bình chia sẻ: Hiện nay, các được sĩ, điều dưỡng có nhu cầu học lên rất cao để đáp ứng yêu cầu công việc. Ở chỗ làm của tôi cũng có mấy chị đang đi học các lớp do Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình mở. Bên cạnh đấy, một số người lại học cao đẳng được sĩ, đại học điều dưỡng tại cơ sở được đặt trên địa bàn thành phố Thái Bình.

(còn nữa)

NHÓM PHỎNG VIÊN



Ảnh minh họa